

Source : มติชน

Date : 3 ต.ค. 2560

Page : 11

No: 60341257

ปธ.ศาลฎีกามอบนโยบาย4ข้อ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นายสุรวิทย์ เบญจกุล เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาคณะที่ 44 ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มอบสารนโยบายให้กับข้าราชการศาลยุติธรรม 4 ข้อ ประกอบด้วย 1.ดำเนินการให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้การอำนวยยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและปราศจากอคติทั้งปวง 2.พัฒนาศักยภาพข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยส่งเสริม

ให้มีการศึกษา การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ ให้ยึดมั่น ประมวลจริยธรรมในการดำรงตน

นายสุรวิทย์กล่าวว่า 3.เพิ่มการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการคดี และเพื่อให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสะดวกรวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง และ 4.ดำเนินการส่งเสริมเพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นที่เหมาะสมแก่การดำรงตนตามสถานะเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นปัจจุบัน

Source :

ผู้จัดการรายวัน

Date : 3 ต.ค. 2560

Page :

1, 11

No :

‘ซีพ’มอบนโยบายศาล ทำงานเร็วเป็นธรรมเข้าถึงง่าย

ผู้จัดการรายวัน 360 - “ซีพ จุลมนต์” ประธานศาลฎีกาคคนที่ 44 มอบนโยบายข้าราชการศาล ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม เข้าถึงง่าย ค่าใช้จ่ายน้อยลง ด้านอัยการสูงสุด มีคำสั่งตั้ง “วันชาติ สันติกฤษฎ” ทำหน้าที่โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมตั้ง “ธรัมภ์ ชาลีจันทร์ โทศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง, ประยุทธ์ เพชรคุณ” ช่วยงานเป็นรองโฆษก



อ่านต่อหน้า

ซีพ จุลมนต์

“ซีพ”มอบนโยบายศาล ทำงานเร็วเป็นธรรมเข้าถึงง่าย

นายสรารุท เบญจกุล เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า วานนี้ (2 ต.ค.) นายซีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาคคนที่ 44 ที่ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2560 ที่ผ่านมามีได้มอบนโยบายให้กับข้าราชการศาลยุติธรรมจำนวน 4 ข้อ เพื่อเป็นแนวทางและให้นำไปปฏิบัติ

โดยนโยบายทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ 1.ดำเนินการให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อให้การอำนวยการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและปราศจากอคติทั้งปวง

2.พัฒนาศักยภาพ ข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีการศึกษา การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ ให้ยึดมั่น ประมวลจริยธรรมในการดำรงตน

3.เพิ่มการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการคดี และเพื่อให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสะดวก รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง

4.ดำเนินการส่งเสริมเพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นที่เหมาะสมแก่การดำรงตนตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นปัจจุบัน

วันเดียวกันนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดได้ออกคำสั่งที่ 1490/2560 ลงวันที่ 2 ต.ค.2560 เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ลงนามโดยนายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด มีใจความว่า เนื่องจากคณะโฆษกตามคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 1762/2558 ได้ลาออก และสำนักงานอัยการสูงสุดมีความประสงค์จะสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ต่อสังคม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสำนักงานอัยการสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ดังนี้

1.นายวันชาติ สันติกฤษ อธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด 2.นายธรัมภ์ ชาลีจันทร์ รองเลขานุการอัยการสูงสุด เป็นรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด 3.นายโทศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง อัยการพิเศษฝ่ายบริหารอาคารและที่ดิน สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ เป็นรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด และ 4.นายประยุทธ์ เพชรคุณ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ เป็นรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด.

Source :

หนังสือพิมพ์

Date :

๒๓ ต.ค. 2560

Page :

2

No :

ประธานศาลฎีกาคนใหม่มอบนโยบาย

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.นี้ นายสุรราช เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมคนใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาคนใหม่ ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้มอบนโยบายให้กับข้าราชการศาลยุติธรรมรวม 4 ข้อ ประกอบด้วย

- ดำเนินการให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้การอำนวยความสะดวกเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติทั้งปวง

- พัฒนาศักยภาพ ข้าราชการ ฝ่าย

ตุลาการศาลยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีการศึกษา การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศให้ยึดมั่น ประมวลจริยธรรมในการดำรงตน

“เพิ่มการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหาร จัดการคดี และเพื่อให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสะดวกรวดเร็วขึ้นง่ายขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงและ

- ดำเนินการส่งเสริมเพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นที่เหมาะสมแก่การดำรงตนตามสถานะเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นปัจจุบัน